

7. **นางปนัดดา ศรีพอ** ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 ประเภท สายงานการสอน เลขที่ตำแหน่ง 46-2-0132 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจะผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยชอบด้วยกฎหมาย

8. **นางสาวรัศมี จรัสแสง** ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับ ครูผู้ช่วย ประเภท สายงานการสอน เลขที่ตำแหน่ง 46-2-0831 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจะผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยชอบด้วยกฎหมาย

9. **นางสิริพร ใจสู้ศึก** ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับ ครูผู้ช่วย ประเภท สายงานการสอน เลขที่ตำแหน่ง 46-2-0811 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจะผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยชอบด้วยกฎหมาย

10. **นางสมเกต บุญยะเกียรติ** ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับ ครูผู้ช่วย ประเภท สายงานการสอน เลขที่ตำแหน่ง 46-2-0812 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจะผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู เช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยชอบด้วยกฎหมาย

พนักงานจ้างตามภารกิจ

11. **นางศิรินรยา ทิพย์สิงห์** พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยประถมศึกษาให้มีความรู้ ความคิด ความประพฤติ ความพร้อมและจัดแนวประสบการณ์ให้เด็กมีความพร้อมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยชอบด้วยกฎหมาย